

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 05 tháng 01 năm 2019

CHỈ THỊ

Về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019

Năm 2019 là năm tăng tốc, bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020. Để chuẩn bị chu đáo cho kế hoạch năm 2019 gắn với chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019 với phương châm **“Đoàn kết, vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm”**; ra sức thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ đầu năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các đơn vị lực lượng vũ trang, cơ quan Trung ương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Về phân phối hàng hoá, lưu thông, tín dụng

- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố theo dõi sát diễn biến thị trường và có các giải pháp kịp thời đảm bảo cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn thị trường. Tổ chức tốt hệ thống phân phối, lưu thông hàng hóa, giảm tối đa khâu trung gian. Chuẩn bị các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu để cung ứng sớm và đầy đủ cho nhân dân, nhất là các vùng nông thôn, đồng bào dân tộc, miền núi với giá cả hợp lý và chất lượng tốt.

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc cung ứng điện, đảm bảo điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

- Cục Quản lý thị trường, Chi cục Chăn nuôi và Thú y chủ động phối hợp với lực lượng công an và các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, không rõ xuất xứ nguồn gốc, buôn bán, vận chuyển gia cầm, trứng gia cầm nhập lậu và các hành vi gian lận thương mại khác nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Sở Giao thông vận tải phối hợp với các địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp vận tải có các biện pháp tăng cường phương tiện vận chuyên để phục vụ tốt nhu cầu vận chuyên hàng hóa và đi lại của nhân dân. Chỉ đạo các bến xe, bến phà và các đơn vị vận tải hoạt động thông suốt.

Tăng cường kiểm soát chất lượng, an toàn kỹ thuật các phương tiện tham gia giao thông, kiên quyết không cho phép các phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật lưu thông trên đường; thực hiện niêm yết giá vé; kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện chạy đúng tuyến quy định.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, các địa phương tổ chức thực hiện tốt Luật Giá và các văn bản hướng dẫn; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá và niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết. Kiểm soát chặt chẽ mức giá đối với các mặt hàng thiết yếu, hàng hóa mua sắm bằng nguồn ngân sách nhà nước, hàng hóa, dịch vụ công ích, các yếu tố hình thành giá và việc xác định giá bán các mặt hàng thiết yếu; quản lý chi ngân sách hiệu quả, tiết kiệm, đúng chế độ.

- Kho Bạc nhà nước tỉnh tăng cường công tác kiểm soát chi từ nguồn ngân sách Nhà nước đảm bảo đúng quy định;

- Cục Thuế tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung kiểm tra, thanh tra chống thất thu, gian lận thuế, giảm nợ đọng thuế; chấn chỉnh công tác hoàn thuế;

- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh điều hành lượng tiền hợp lý đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, nhất là vốn cho những doanh nghiệp có năng lực sản xuất, thị trường và tiêu thụ được sản phẩm. Đồng thời, chỉ đạo các ngân hàng thương mại chuẩn bị đủ số lượng tiền mặt đảm bảo hoạt động an toàn, thông suốt của hệ thống máy rút tiền ATM và các biện pháp thanh toán lương kịp thời vào dịp Tết;

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại, quỹ tín dụng nhân dân; kịp thời có biện pháp điều tiết, hỗ trợ khi cần thiết để bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.

2. Về quản lý các hoạt động văn hóa, xã hội; thông tin, truyền thông

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngành chức năng và các địa phương tăng cường kiểm tra bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; đồng thời, có phương án phòng chống ngộ độc thực phẩm.

Thường xuyên theo dõi, phát hiện và có biện pháp phòng, chống các dịch bệnh phát sinh khi giao mùa. Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh bố trí đội ngũ y, bác sĩ trực cấp cứu 24/24 giờ trong ngày, bảo đảm tốt việc cấp cứu, điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh, không để xảy ra sự cố đáng tiếc do bất cẩn, thiếu chu đáo trong điều trị.

- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”; tu sửa, viếng nghĩa trang liệt sỹ; thăm và tặng quà các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với nước, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đơn vị lực lượng vũ trang và đơn vị làm nhiệm vụ trong những ngày Tết. Nắm chắc tình hình đời sống của nhân dân, nhất là nhân dân các xã miền núi, hộ nghèo để có biện pháp hỗ trợ kịp thời; kiên quyết không để người dân nào bị đói trong dịp Tết. Kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ, cứu trợ cho các hộ nghèo, hộ chính sách kịp thời đúng đối tượng, đúng chế độ.

Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh đôn đốc, giám sát việc chi trả tiền lương, tiền thưởng kịp thời cho người lao động tại các doanh nghiệp;

Chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, cán bộ, công chức và nhân dân phát huy truyền thống “tương thân, tương ái” thực hiện tốt cuộc vận động “Tết vì người nghèo” để mọi người, mọi nhà đều có Tết.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội; đồng thời, tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để tổ chức cờ bạc trá hình; hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động thu lợi bất chính. Hướng dẫn, quản lý các hoạt động văn hoá, lễ hội đầu xuân đảm bảo lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; phối hợp với các địa phương tổ chức thực hiện tốt các chương trình văn hóa, thể thao phong phú, đa dạng, phù hợp với thuần phong, mỹ tục và phong tục, tập quán của từng địa phương, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn nghệ của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, nhất là vùng nông thôn, miền núi.

- UBND các huyện, thành phố phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán phù hợp với điều kiện, khả năng của địa phương, với tinh thần tiết kiệm và tuyệt đối an toàn và không được sử dụng ngân sách nhà nước.

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền; nội dung tuyên truyền gắn với các hoạt động mừng Xuân, mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam... Triển khai thực hiện các phương án đảm bảo an toàn an ninh thông tin, đáp ứng tối đa các nhu cầu thông tin liên lạc của mọi tầng lớp nhân dân.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Giang xây dựng kế hoạch tuyên truyền với các chuyên mục mừng Xuân, mừng Đảng phong phú, sinh động, phù hợp với đời sống xã hội và nhu cầu vui chơi của người dân; Hội Nhà báo tỉnh tổ chức tốt Hội báo Xuân Kỷ Hợi - 2019.

3. Về sản xuất, kinh doanh

- Các ngành, địa phương thực hiện linh hoạt, đồng bộ các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp; nhất là các vướng mắc về thủ tục hành chính, tiếp cận vốn, thị trường tiêu thụ sản phẩm. Các cơ quan nhà nước tập trung giải quyết việc tồn đọng trước Tết, không để người dân, doanh nghiệp chờ đợi; tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện cho kế hoạch sản xuất kinh doanh sau Tết.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra các công trình thủy lợi, bảo đảm nước và chuẩn bị đủ nguồn phân bón, giống cây trồng, vật nuôi kịp thời đáp ứng nhu cầu sản xuất vụ Chiêm - Xuân năm 2019.

Chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán và sử dụng chất cấm trong sản xuất, chế biến nông sản và chăn nuôi; kiểm soát chặt tỷ lệ mẫu giám

sát tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau, tồn dư hóa chất, kháng sinh trong sản phẩm thịt lợn, thịt gà, thủy sản; kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ, cơ sở kinh doanh rau quả, phục vụ Tết. Thực hiện tốt công tác kiểm dịch thú y; xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm nhiễm bệnh, mang mầm bệnh, giết mổ trái phép trên địa bàn;

Chủ động xây dựng phương án phòng, chống rét đậm, rét hại, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và giống, cây trồng. Đồng thời, phối hợp với UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai "Tết trồng cây" trang trọng, tiết kiệm.

4. Về đảm bảo an ninh chính trị - trật tự xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ; chống tham nhũng, lãng phí; tổng kết năm 2018

- Công an tỉnh, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi-2019 theo Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 19/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. Thường xuyên tổ chức các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát các địa bàn trọng yếu, các bến xe, bến tàu; tăng cường các giải pháp phòng ngừa tội phạm. Bố trí lực lượng tuần tra bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng; mở đợt cao điểm triệt phá các băng nhóm tội phạm, các loại tội phạm hình sự nguy hiểm; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi gây rối, trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, tệ nạn xã hội...

Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển vật liệu nổ, pháo nổ; không để xảy ra các vụ cháy, nổ; bảo đảm an toàn cho nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh;

Phát hiện, đấu tranh làm vô hiệu hóa âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch chống phá đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước;

Thực hiện nghiêm Công điện số 1793/CD-TTg ngày 13/12/2018 về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và lễ hội Xuân 2019. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giao thông, xe quá khổ, quá tải; xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn giao thông nhằm hạn chế thấp nhất xảy ra tai nạn giao thông.

- Giám đốc các sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, các doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm tra, giám sát. Có các biện pháp phù hợp, hiệu quả để thực hành tiết kiệm triệt để chi phí xăng, dầu, điện, nước và các khoản chi khác tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương đối với người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 17/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng. Đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ cơ quan không để kẻ gian lợi dụng trộm cắp tài sản trong những ngày nghỉ Tết.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức tổng kết năm 2018 gọn nhẹ trong nội bộ cơ quan, không mời khách, triệt để tiết kiệm kinh phí, tập trung lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Ngay khi hết thời gian nghỉ Tết theo quy định, Giám đốc các sở, Thủ trưởng cơ quan phải nhanh chóng đưa các hoạt động sản xuất kinh doanh, công việc, học tập... trở lại bình thường. Cán bộ, công chức không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ; không tổ chức du xuân, liên hoan sa đà, lãng phí, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

- Sở Nội vụ tăng cường thanh tra công vụ, kiểm tra thời gian, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan hành chính nhà nước trong những ngày cận Tết và sau khi nghỉ Tết. Xử lý hoặc tham mưu xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị lơ là công việc, làm giảm hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, người lao động.

5. Tổ chức thực hiện

- Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền và nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện. Tổ chức tổng vệ sinh và chỉnh trang trụ sở cơ quan, đơn vị; chủ động phân công lãnh đạo và nhân viên trực đảm bảo giải quyết công việc thông suốt;

Xây dựng báo cáo tổng kết tình hình tổ chức, chăm lo Tết của địa phương, đơn vị gửi Văn phòng UBND tỉnh trước 12 giờ ngày 09 tháng 02 năm 2019 (mùng 5 Tết) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; *(báo cáo gửi bằng bản giấy và bản điện tử theo địa chỉ: pth@bacgiang.gov.vn; FAX theo số máy 02043.855.012 hoặc đường công văn hoá tốc hàng ngày đối với công việc đột xuất).*

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tăng cường phối hợp để tổ chức phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019 chu đáo, an toàn, tiết kiệm.

Chỉ thị này được phổ biến đến các sở, cơ quan, ban, ngành của tỉnh; các doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và UBND các huyện, thành phố để thực hiện./.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Linh